



# ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๓๓๖

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานประเด็นเด่นประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานประเด็นเด่นประจำวัน ประจำวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวม ๖ ข่าว มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อ.ค.ค.

(นางสิริกาญจน์ สุธวนิชย์)

ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์  
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานประเด็นเด่นประจำวัน  
ประจำวันที ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
๑	กทม.เผย หลายคลัสเตอร์ มีแนวโน้ม ควบคุมการ แพร่ระบาดได้/ เตรียมเปิด หน่วยบริการ ฉีดวัคซีนนอก โรงพยาบาล	กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, matichon, fm๙๑bkk, innews, newtv, ch๗, posttoday, prachachat, moneyandbanking, thansettakij, acnews, thebangkokinsight, tnnthailand, mcot, news.trueid, bangkokbiznews	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการประชุมศูนย์บริหาร สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๔ ว่า สถานการณ์การแพร่ระบาด โรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปัจจุบันมีหลายกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ที่สำคัญ อาทิ ชุมชนแออัดในเขตคลองเตย ตลาดห้วยขวาง แพลตตินแดง เขตดินแดง ปากคลองตลาด เขตพระนคร สีแยกมหานาค เขตดุสิต สำเพ็ง เขตสัมพันธวงศ์ บริษัทขายตรงติกแอมไพร์ เขตสาทร ชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ ชุมชน บ่อนไก่ เขตปทุมวัน ชุมชนบ้านชิง/The mall บางแค เขตบางแค เป็นต้น ซึ่งมี หลายคลัสเตอร์ที่มีแนวโน้มสามารถควบคุมการระบาดได้ ได้แก่ บริษัทขายตรง ติกแอมไพร์ เขตสาทร ชุมชนวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ ชุมชนบ่อนไก่ เขตปทุมวัน ชุมชนบ้านชิง/The mall บางแค เขตบางแค สำหรับคลัสเตอร์อื่น กทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งควบคุมสถานการณ์ โดยเฉพาะ ในชุมชนแออัดเขตคลองเตย โดยมอบหมายสำนักอนามัย (สนอ.) ประสานสถาบัน ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) และกองทัพ เร่งตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก (Swab) ในตลาดคลองเตย เพื่อแยกผู้ติดเชื้อนำเข้าสู่ระบบรักษาพยาบาล และ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ แก่ผู้ที่ผล Swab ไม่พบเชื้อส่วนการ ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุก ซึ่งหมุนเวียนไปตามชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่คลองเตยและ การให้บริการวัคซีนยังคงดำเนินการเช่นเดิมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเร่งค้นหา และแยกผู้ติดเชื้อ รวมทั้งเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่</p> <p>- ส่วนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ นอกโรงพยาบาล (รพ.) โดย กทม.ร่วมมือกับสภาหอการค้าไทยจัดจุดบริการฉีดวัคซีน ๑๔ จุดนั้น ภายในสัปดาห์นี้จะทดสอบระบบการให้บริการฉีดวัคซีน ๓ แห่ง ได้แก่ วันที่ ๑๒ พ.ค. บริเวณชั้น ๓ Sky Hall ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว เขตจตุจักร วันที่ ๑๓ พ.ค. บริเวณสามย่านมิตรทาวน์ เขตปทุมวัน และวันที่ ๑๔ พ.ค. บริเวณชั้น ๔ MCC HALL เดอะมอลล์ บางกะปิ โดยผู้ที่เข้ารับการฉีดวัคซีน เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ กทม. โดย สนอ.พิจารณาว่าเป็นกลุ่มอาชีพเสี่ยงต่อการ</p>	<p><u>ด้านบวก</u></p> <p>- ตรวจคัดกรองเชิงรุกหา ผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ในชุมชน พื้นที่กรุงเทพฯ ที่พบการแพร่ ระบาดเป็นกลุ่มก้อน</p> <p>- บูรณาการความร่วมมือกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มจุด ให้บริการวัคซีนนอกโรงพยาบาล เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการ</p>	<p>- สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้า การตรวจคัดกรองหาผู้ติดเชื้อ โควิด-๑๙ ในชุมชนที่พบการ แพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน และการเตรียมความพร้อม ให้บริการวัคซีนป้องกัน โควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			<p>แพร่ระบาด ได้แก่ พนักงานขับรถโดยสารประจำทาง พนักงานขับแท็กซี่ ผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้าง (วินมอเตอร์ไซด์) พนักงานขับเรือ และครู เป็นต้น สำหรับประชาชนทั่วไปจะให้บริการฉีดวัคซีนในโอกาสต่อไปเมื่อ กทม.ได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติม ปัจจุบัน กทม.ได้ให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่กรุงเทพฯแล้ว ๓๓๕,๔๕๐ โดส โดยเป็นผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ จำนวน ๑๗๐,๒๘๖ ราย และผู้ได้รับวัคซีนครบ ๒ เข็มแล้ว ๘๒,๕๘๒ ราย</p>		
๒	<p>ศบค.กทม. ขอขามุสลิม ๕ จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม ละหมาดที่บ้าน แทนมัสยิด</p>	<p>กรุงเทพธุรกิจ, innews, newtv, posttoday, prachachat, moneyandbanking, thansettakij, acnews, thebangkokinsight, tnnthailand, mcot, news.trueid, bangkokbiznews</p>	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. กล่าวในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๔ ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่กำลังแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในปัจจุบัน ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในหลายจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน ๕ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ ชลบุรี และเชียงใหม่ ขอให้งดการละหมาดอิฎิ้ลฟิตรที่มีมัสยิดและให้คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแจ้งมัสยิดได้ประกาศแจ้งสับปुरुชในชุมชน ให้ละหมาดที่บ้านภายในครอบครัว โดยใช้มาตรการเดียวกับการละหมาดที่มีมัสยิดรวมทั้งให้งดการจัดเลี้ยงอาหารและหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เช่น การเยี่ยมญาติ และการเยี่ยมกุโบร์ (สุสาน)</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - ขอความร่วมมือประชาชนผู้นับถือศาสนาอิสลามในพื้นที่กรุงเทพฯ งดการละหมาดที่มีมัสยิด ให้ละหมาดที่บ้าน รวมถึงงดการจัดเลี้ยงอาหารและหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างต่อเนื่อง</p>
๓	<p>ผู้บริหาร กทม. รับมอบสิ่งของ- เงินบริจาค จากภาคเอกชน สนับสนุน ภารกิจป้องกัน โควิด-๑๙</p>	<p>khaosod, mgronline, bangkokbiznews</p>	<p>- พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผว.กทม. รับมอบชุดป้องกันการติดเชื้อ (PPE) จากบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จำนวน ๕,๐๐๐ ชุด เพื่อส่งมอบไปยังหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ทั้งนี้ พนักงานแม็คโครใน ๑๓๙ สาขาทั่วประเทศ ได้แสดงพลังน้ำใจผ่านโครงการ “ส่งความห่วงใย จากใจชาวแม็คโคร” ร่วมกันบริจาคชุด PPE ได้จำนวนมากกว่า ๒๐,๐๐๐ ชุด ซึ่งหลังจากมอบให้ กทม.ในลำดับแรกแล้ว พนักงานจากทุกสาขาของแม็คโคร ทั่วประเทศ จะทยอยส่งมอบชุดป้องกันการติดเชื้อให้กับโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามต่าง ๆ เพื่อส่งกำลังใจให้บุคลากรทางแพทย์ผู้เป็นบุคลากรด่านหน้าในการต่อสู้กับโควิด-๑๙ ต่อไป</p> <p>- นางศิลปสวย ระวีแสงสุรย์ ป.กทม. รับมอบเงินบริจาค จำนวน ๑๐ ล้านบาท จาก ดร.อนุพันธ์ กิจนิจชีวะ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิ ชวน รัตนรักษ์ เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาล (รพ.) ในสังกัด กทม.ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด</p>	<p><u>ด้านบวก</u> - รับมอบสิ่งของจากทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนภารกิจควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของ กทม.</p>	<p>- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในพื้นที่กรุงเทพฯ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง</p>

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
			ของโรคโควิด-๑๙ โดยได้จัดสรรเงินบริจาคให้แก่ละ รพ.ตามความจำเป็นและความเหมาะสม ดังนี้ รพ.ลาดกระบัง ๒ ล้านบาท รพ.ราชพิพัฒน์ ๑.๒ ล้านบาท รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน ๑.๑ ล้านบาท รพ.หลวงพ่อดำศิริศักดิ์ ชุตินธโร อุทิศ ๑.๕ ล้านบาท รพ.กลาง ๓ ล้านบาท และ รพ.สิรินธร ๑.๒ ล้านบาท		
๔	โฆษก กทม.แจ้ง ๒ พี่น้อง ชุมชนบ่อนไก่ ติดโควิด-๑๙ หลังตรวจหาเชื้อรอบ ๒	mgronline, siamrath, tnnthailand	- ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของ กทม. โพสต์ข้อความผ่านเพจเฟซบุ๊ก “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” ระบุว่ากรณีสองพี่น้องที่อยู่กันลำพังในชุมชนบ่อนไก่ หลังจากมารักษาอาการโรคโควิด-๑๙ ในโรงพยาบาล ซึ่ง กทม.ได้เข้าไปช่วยพาเด็กทั้งสองคนไปตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๒ พ.ค.๖๔ และให้พักอาศัยอยู่ที่สถานที่กักตัว (LQ) ระหว่างรอผลตรวจและผลตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ จึงให้กักตัวต่อ ๑๔ วัน นั้น หลังจากการตรวจหาเชื้อครั้งที่ ๒ ผลปรากฏว่า ติดเชื้อโควิด-๑๙ ขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแห่งเดียวกับผู้เป็น มารดาของเด็กแล้ว จากกรณีดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหากการตรวจหาเชื้อครั้งแรก ไม่พบเชื้อโควิด-๑๙ แต่ยังคงต้องกักตัวต่ออีก ๑๔ วัน เพื่อลดการแพร่เชื้อ เพราะหลายกรณีพบการติดเชื้อจากการตรวจซ้ำภายหลัง	<u>ด้านบวก</u> - ให้ความช่วยเหลือกรณีพบเด็กอาศัยอยู่ตามลำพังเนื่องจากมารดาติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้เข้ารับการตรวจคัดกรองและรักษาตัวในโรงพยาบาล	- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การดำเนินการ ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ และการขอความร่วมมือผู้มีความเสี่ยงหลังตรวจหาเชื้อครั้งแรกแล้วให้กักตัวอีก ๑๔ วันตามข้อแนะนำของแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น
๕	กทม.ชวนบริจาค ล่องกระดาษ ใช้แล้ว รีไซเคิล เป็นเตียง รพ.สนาม	แนวหน้า, naewna	- นายวิรัตน์ มนัสสินทวงศ์ ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม (สสล.) กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-๑๙ ระลอกใหม่ ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรงพยาบาล (รพ.) ประสบปัญหาเตียงไม่เพียงพอ กทม.จำเป็นต้องจัดตั้ง รพ.สนาม สสล. จึงร่วมกับบริษัท เอสซีจีพี จำกัด (มหาชน) และศูนย์การค้าโลตัส ดำเนินโครงการ "รวมใจสู้โควิด เปลี่ยนกระดาษเป็นเตียงสนามกระดาษ เอสซีจีพี" และขอเชิญชวนบุคลากร ในสังกัด กทม.และประชาชน บริจาคลังกระดาษ หรือกล่องกระดาษที่ใช้แล้ว เพื่อส่งต่อไปบริษัท เอสซีจีพีฯ และศูนย์การค้าโลตัส เพื่อนำไปรีไซเคิลผลิตเป็นเตียงสนามกระดาษ มอบให้กับ รพ.สนาม โดยสามารถบริจาคได้ที่ศาลาว่าการ กทม. ดินแดง บริเวณชั้น ๑ ใกล้จุดคัดกรอง อาคาร ๑ (สำนักการโยธา) และอาคาร ๒ (สำนักการระบายน้ำ) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๑ พ.ค.๖๔ สอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.๐๒-๒๐๓๒๙๒๗	<u>ด้านบวก</u> - เชิญชวนประชาชนบริจาค ลังกระดาษ หรือกล่องกระดาษที่ใช้แล้วทำเป็นเตียงกระดาษใน รพ.สนามของ กทม.	- สำนักสิ่งแวดล้อม และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรของ กทม. และประชาชนร่วมบริจาค ลังกระดาษ หรือกล่องกระดาษที่ใช้แล้วทำเป็นเตียงกระดาษใน รพ.สนามของ กทม.
๖	กทม.เตรียมปรับปรุงอาคาร	ข่าวสด, เดลินิวส์	- นายไพฑูมิ ชันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวว่า ได้ลงพื้นที่สำรวจสภาพอาคารเดิมของสถานีดับเพลิงสามเสน เพื่อเตรียมความพร้อมการปรับปรุง	<u>ด้านบวก</u> - ปรับปรุงอาคารสถานีดับเพลิง	- สำนักการโยธา และสำนักงานประชาสัมพันธ์

ลำดับที่	ประเด็นหลัก	ที่มา	รายละเอียด	ผลกระทบ	ข้อคิดเห็น
	สถานีดับเพลิงสามเสนเก่า		<p>หลังพบว่าอาคารดังกล่าวปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรมมาก เนื่องจากเปิดใช้งานอาคารมาตั้งแต่ปี ๒๕๐๐ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) จึงเสนอของบประมาณปรับปรุงอาคารดังกล่าว โดยจะมีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารรวมทั้งแก้ไขรูปแบบภายในอาคาร เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสม โดย สนย. อยู่ระหว่างปรับปรุงรูปแบบโครงการให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ ซึ่งจะเน้นการออกแบบให้ตรงตามวัตถุประสงค์และภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน คาดจะสามารถเริ่มดำเนินโครงการปรับปรุงสถานีดับเพลิงสามเสนได้ภายในปีนี้</p>	<p>ผสมผสานที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.</p>	<p>ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าการปรับปรุงอาคารสถานีดับเพลิงสามเสนเก่า เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.</p>

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์